

SWIFT ขยายบริการ gpi ครอบคลุมการชำระเงิน ระหว่างประเทศทั้งหมด



ประชาคม SWIFT ลงนามแผนงานติดตั้ง gpi ทั่วโลก

ประชาคม SWIFT เตรียมขยายบริการ gpi สู่มหาสมุทร ซึ่งจะทำให้ธนาคารในเครือข่ายของ SWIFT ทั่วโลกทั้งหมดกว่า 10,000 แห่งสามารถให้บริการนวัตกรรมการชำระเงินระดับโลก (gpi) เพื่อการชำระเงินระหว่างประเทศได้

โลโก้ - <http://photos.prnasia.com/prnh/20160127/8521600559Logo>

การตัดสินใจที่จะขยายบริการ gpi สู่มหาสมุทรเกิดขึ้นภายหลังความสำเร็จอันรวดเร็วและมีอัตราการให้บริการ gpi ที่เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินคาดในปัจจุบัน โดยบริการดังกล่าวได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากธนาคารชั้นนำของโลก 49 แห่งจาก 50 แห่ง การตัดสินใจครั้งนี้ภายใต้แรงสนับสนุนจากคณะกรรมการของ SWIFT ซึ่งเป็นตัวแทนประชาคม SWIFT ทั้งหมด ช่วยผลักดันให้บริการ gpi ก้าวสู่มหาสมุทรอย่างเต็มตัว โดยภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563 ธนาคารทุกแห่งในเครือข่าย จะสามารถจัดส่งเงินตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางได้ภายในวันเดียวกันตลอดทั้งเส้นทางการชำระเงินอย่างโปร่งใสและติดตามสถานะได้เต็มรูปแบบ

Yawar Shah ประธานกรรมการของ SWIFT กล่าวว่า “บริการ gpi ได้รับการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งใช้งานโดยเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็ว และช่วยเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการชำระเงินระหว่างประเทศครั้งใหญ่ ไม่มีบริการอื่นใดที่สามารถจัดส่งการชำระเงินมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ได้ทั่วโลก ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหรือแม้แต่ไม่กี่วินาที ไม่มีใครที่ให้บริการได้ในระดับนี้ และนี่เป็นเวลาที่เหมาะสมในการเร่งเครื่องการติดตั้งใช้งาน gpi เพื่อให้ทุกธนาคารในเครือข่ายได้ใช้บริการ ดังนั้นคณะกรรมการของเราจึงได้ลงนามอนุมัติการติดตั้งบริการ gpi ให้ครอบคลุมทุกส่วนทั่วทั้งเครือข่าย”

Luc Meurant ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ SWIFT กล่าวว่า “เรากำลังเริ่มต้นแผนงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกด้านบริการ gpi ที่เกี่ยวข้องกับทุกธนาคาร ทุกสกุลเงิน และทุกเส้นทางบนเครือข่าย เพื่อให้มีการติดตั้งบริการทั่วโลกภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563 โดยแผนเร่งการติดตั้งและขยายความครอบคลุมของบริการ gpi ให้ดียิ่งขึ้นครั้งนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการเงินและลูกค้าของสถาบันต่างๆ”

ขณะเดียวกัน SWIFT ยังเตรียมนำเสนอและให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้รายเล็กหรือที่ใช้งานเป็นประจำควรวางซึ่งมี

อัตราส่วนรวมกันเพียงเล็กน้อยของการชำระเงินระหว่างประเทศ โดยได้เตรียมช่วยเหลือในการติดตั้งบริการ gpi พื้นฐานเพื่อให้การชำระเงินจากหรือไปยังธนาคารเหล่านี้ทั้งหมดได้รับประโยชน์จาก gpi ตลอดเส้นทางการชำระเงิน เช่นเดียวกัน

นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อต้นปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน gpi ครอบคลุมธุรกรรมการชำระเงินระหว่างประเทศบน SWIFT กว่า 25% มีการส่งข้อความทางการเงินผ่าน SWIFT gpi ในแต่ละวันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งการชำระเงินถึงบัญชีผู้รับผลประโยชน์ภายในเวลาไม่กี่นาที และหลายธุรกรรมเสร็จสิ้นในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้น

นับตั้งแต่เปิดให้บริการเป็นต้นมา SWIFT gpi ได้รับการตอบรับอย่างดีจากธนาคารกว่า 180 แห่งที่ได้ลงนามเข้าร่วมใช้บริการ gpi ทั้งนี้อัตราการขยายตัวในการใช้บริการ SWIFT gpi ที่เป็นไปในวงกว้างและรวดเร็วเป็นผลจากการที่ลูกค้าปลายทางต้องการบริการชำระเงินระหว่างประเทศที่รวดเร็วและโปร่งใสขึ้น มีข้อมูลการจ่ายชำระเงินที่ดีขึ้น และคาดการณ์ได้

เกือบ 50% ของการชำระเงินผ่าน gpi เสร็จสมบูรณ์และส่งเงินถึงบัญชีผู้รับผลประโยชน์ปลายทางในเวลาไม่ถึง 30 นาที ทำให้ธนาคารสามารถให้บริการที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าของตน ปัจจุบันมีการประมวลผลการชำระเงินผ่าน gpi ไปแล้วกว่า 35 ล้านรายการ และแต่ละวันมีธุรกรรมการชำระเงินหลายแสนรายการระหว่างประเทศต่างๆ กว่า 450 ประเทศ ครอบคลุมมากกว่า 100 สกุลเงิน ซึ่งรวมถึงช่องทางการชำระเงินหลักระหว่างสหรัฐฯ-จีน ซึ่ง gpi มีอัตราส่วนในการชำระเงินเกือบ 50% แล้ว

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน:

Jaime Lee

โทร. +852-2107-8860

อีเมล: jaime.lee@swift.com

หมายเหตุสำหรับบรรณาธิการ:

ข้อมูลเกี่ยวกับ gpi

นวัตกรรมการชำระเงินระดับโลกจาก SWIFT (SWIFT gpi) ถือเป็นมาตรฐานใหม่และเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านการชำระเงินระหว่างประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา โดย SWIFT gpi ช่วยยกระดับประสบการณ์ด้านการชำระเงินระหว่างประเทศแก่ลูกค้าได้อย่างมาก ทั้งในด้านความเร็ว ความโปร่งใส และการติดตามสถานะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ปัจจุบันมีธุรกรรมด้านการชำระเงินระหว่างประเทศหลายแสนรายการที่ใช้มาตรฐาน gpi แบบใหม่ ทำให้ธุรกรรมเสร็จสิ้นในเวลาที่เร็วขึ้น จากหลายนาทีเหลือเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น

SWIFT gpi มอบบริการที่เหนือกว่าให้แก่ธุรกิจและองค์กรต่างๆ ด้วยคุณสมบัติหลักอันโดดเด่นดังนี้

- ผู้รับเงินที่เป็นสมาชิก gpi สามารถใช้เงินได้เร็วขึ้นภายในวันเดียวกันตามเขตเวลาของผู้รับเงิน
- ค่าธรรมเนียมที่โปร่งใส
- ติดตามสถานะได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
- มั่นใจได้ว่าข้อมูลการชำระเงินจะปลอดภัยและไร้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ

SWIFT gpi ถือเป็นก้าวครั้งใหม่ที่ผสานความร่วมมือกับธนาคารและชุมชนฟินเทคทั่วโลก เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านการชำระเงินระหว่างประเทศและการลดค่าใช้จ่ายหลังบ้านขององค์กรต่างๆ โดยนับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 วันนี้ gpi ได้มอบประสบการณ์ด้านการชำระเงินระหว่างประเทศที่ดีขึ้นให้แก่องค์กรต่างๆ ผ่านเส้นทางการชำระเงินมากกว่า 450 ประเทศทั่วโลก คุณสมบัติอันโดดเด่นของบริการ gpi สามารถรองรับกฎเกณฑ์ทางธุรกิจได้มากขึ้น และมีฐานข้อมูลการติดตามธุรกรรมอันปลอดภัยบนระบบคลาวด์ที่สามารถเชื่อมต่อได้ผ่าน API ดังนั้น SWIFT gpi จึงช่วยให้องค์กรต่างๆ เติบโตและต่อยอดธุรกิจระหว่างประเทศได้ดีขึ้น ยกเว้นระดับความสัมพันธ์กับผู้ค้า และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการบริหารการเงิน ทั้งนี้ เกือบ 50% ของการชำระเงินผ่าน SWIFT gpi จะส่งถึงบัญชีผู้รับผลประโยชน์ภายใน 30 นาที และเกือบ 100% จะเสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง โดยธุรกรรมที่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่าปกติมักเกี่ยวข้องกับการแปลงสกุลเงินต่างประเทศอันซับซ้อน มีการตรวจสอบธุรกรรมตามข้อกำหนด หรือต้องรออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

ปัจจุบันมีสถาบันการเงินมากกว่า 180 แห่งที่ได้ติดตั้ง gpi แล้ว และมีระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินมากกว่า 55 ระบบที่แลกเปลี่ยนการชำระเงินผ่าน gpi ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนและติดตามธุรกรรมในประเทศได้ทุกจุด โดยระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินมีบทบาทสำคัญในการติดตามธุรกรรมการชำระเงินระหว่างประเทศตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพราะทันทีที่การชำระเงินส่งไปถึงประเทศปลายทาง โดยปกติมักจะดำเนินการผ่านโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินในประเทศนั้นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับ SWIFT

SWIFT เป็นผู้ให้บริการรับและส่งข้อความทางการเงินที่ปลอดภัยระดับแนวหน้าของโลก ภายใต้รูปแบบองค์กรที่มีสมาชิกทั่วโลกเป็นเจ้าของร่วมกัน เรามอบแพลตฟอร์มการรับและส่งข้อความทางการเงิน การกำหนดมาตรฐานการสื่อสาร ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้แก่สมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและบูรณาการ การระบุด่วน การวิเคราะห์ และการยึดปฏิบัติตามระเบียบด้านอาชญากรรมทางการเงิน

แพลตฟอร์มการรับและส่งข้อความทางการเงิน ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ได้เชื่อมต่อกับธนาคาร สถาบันด้านหลักทรัพย์ หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานภาคการเงิน และลูกค้าองค์กรกว่า 11,000 แห่ง ในมากกว่า 200 ประเทศและเขตปกครอง และแม้ SWIFT จะไม่ได้เป็นผู้จัดเก็บเงินหรือจัดการบัญชีในนามของลูกค้า แต่เราช่วยให้ชุมชนผู้ใช้บริการทั่วโลกสามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้อย่างปลอดภัย เกิดการแลกเปลี่ยนข้อความทางการเงินที่ได้มาตรฐานและไว้วางใจได้ อันเป็นการส่งเสริมธุรกรรมทางการเงินทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ อีกทั้งยังช่วย

ส่งเสริมให้เกิดการค้าขายและการพาณิชย์ทั่วโลกด้วย

เราแสวงหาความเป็นเลิศในการดำเนินงานอย่างไม่หยุดนิ่ง ในฐานะผู้ให้บริการที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันและองค์กรต่างๆ นอกจากนี้เรายังให้ความช่วยเหลือสมาชิกในการแข่งขันเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ มองหาแนวทางในการลดต้นทุน ลดภาวะความเสี่ยง และขจัดกระบวนการอันไร้ประสิทธิภาพออกไป ผลิตภัณฑ์และบริการของเราช่วยส่งเสริมสมาชิกในกลุ่มในด้านต่างๆ ทั้งการเข้าถึงและผสานข้อมูล บรรลุเป้าหมายด้านระบบธุรกิจ อัจฉริยะ มอบข้อมูลอ้างอิง และมอบเกณฑ์ปฏิบัติด้านอาชญากรรมทางการเงิน ขณะเดียวกัน SWIFT ยังช่วยให้เกิดการรวมกลุ่มในภาคอุตสาหกรรมทางการเงิน ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติในตลาด สร้างมาตรฐาน และหารือประเด็นปัญหาหรือผลประโยชน์ร่วมของทุกฝ่าย SWIFT ยังมีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี อย่าง SWIFT2020 ที่มุ่งท้าทายการลงทุนด้านระบบรักษาความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และการเติบโตของแพลตฟอร์มหลักในการรับและส่งข้อความทางการเงิน ขณะเดียวกันก็ยังลงทุนเพิ่มเติมในบริการที่มีอยู่ปัจจุบันและการส่งมอบบริการใหม่ที่สร้างสรรค์ให้ดียิ่งขึ้นด้วย

สำนักงานใหญ่ของ SWIFT ตั้งอยู่ที่ประเทศเบลเยียม โดยธรรมาภิบาลและการสอดส่องดูแลในระดับสากลของ SWIFT ได้ช่วยตอกย้ำถึงความเป็นกลางและเป็นสากลภายใต้โครงสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในขณะที่เครือข่ายสำนักงานทั่วโลกของ SWIFT ได้มอบความครอบคลุมศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญทุกแห่ง

กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.swift.com หรือติดตามข้อมูลผ่านทาง Twitter: @swiftcommunity และ LinkedIn: SWIFT